

ตอนที่ ๓๖ เล่ม ๖๕ ราชกิจจานุเบกษา ๑๒ สิงหาคม ๒๔๘๐

ตมวชิกรทั้งหมตนั้น จะถือว่าจำนวนตมวชิกรหนึ่งใต้นั้นหมายถึง
ผู้เสนอทั้งต้นหรือหมายรวมถึงผู้รับรองด้วย ซึ่งผู้เสนอเห็นว่า
หมายถึงผู้เสนอทั้งต้นไม่รวมถึงผู้รับรอง

เมื่อได้มีการอภิปรายกันแล้ว ในที่สุดที่ประชุมได้ลงมติ
คัดความโดยคะแนนไม่ถึงถึงจำนวนตมวชิกรทั้ง ๒ สภาตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๘๖ จึงเป็นอันว่ามติของรัฐสภาเป็นผลแก่การคัดความ
แห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๕ ตามญัตตินี้

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๕ นาฬิกา

เจริญ บัณฑโร

เลขาธิการรัฐสภา

บันทึกการประชุมสภาผู้แทน

ครั้งที่ ๒๒/๒๔๘๐ (สามัญ) ชุดที่ ๓

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐

ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๒๐ นาฬิกา

ประธานสภาผู้แทนกล่าวเปิดประชุมแล้วแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ว่า ตามที่สภาผู้แทนได้ลงมติให้ใช้ร่างพระราชบัญญัติยกเลิก

ตอนที่ ๓๒ เล่ม ๖๔ ราชกิจจานุเบกษา ๓๒ สิงหาคม ๒๔๗๐

พระราชบัญญัติควบคุมยานพาหนะทางน้ำในภาวะคับขัน พุทธศักราช
๒๔๗๗ พ.ศ. ๒๔๗๐ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากร พ.ศ. ๒๔๗๐ และร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัด
กาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๔๗๐ และได้เสนอไปยังพฤษศยสถานนั้น มีต้น
พฤษศยสภาได้พิจารณาตามมติเห็นชอบด้วยโดยไม่แก้ไข

ที่ประชุมรับทราบ

ต่อจากนั้น ประธานสภาผู้แทนอนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนตั้ง
กระทู้ถามรัฐบาลได้รวม ๖ กระทู้ คือ

๑. กระทู้ถามของนายทิม ภูริพัฒน์ (ขอนแก่น) เรื่องผู้โดยสาร
รถไฟเสียชีวิต

๒. กระทู้ถามของนายโชติ คุ้มพันธ์ (พระนคร) เรื่องการ
สถิติพยากรณ์

๓. กระทู้ถามของขุนคองฤทธิศึกษากร (นครราชสีมา) เรื่อง
ตั้งเสริมบำรุงการศึกษาวินิจฉัยชีพ และ

๔. เรื่องการตั้งเสริมบำรุงการศึกษาดำหรับทวยราษฎร์

๕. กระทู้ถามของนายประสิทธิ์ บุญยารมย์ (สกลนคร) เรื่อง
การเกณฑ์แรงงานราษฎรและเรียกเงิน

ตอนที่ ๓๖ เล่ม ๒๕ ราชกิจจานุเบกษา ๓๒ สิงหาคม ๒๕๑๐

๖. กระตุ้ถามของนายธรรมบุญ เทียนเงิน (ชดบุรี) เรื่อง
๓.๓. กิจชอบ

ประธานสภาผู้แทนเส่นอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองกรรมกร
พ.ศ. ๒๕๑๐ ของนายดุสิต บุญธรรม (ปราจีนบุรี) นายเดวิด
เบียมพงศ์สำนัต (ระยอง) และนายรังสฤษฏ์ เขาวะศิริ (พระนคร)
ต่อที่ประชุม

ผู้เส่นอได้แกดถึงความประสงค์ในการเส่นอร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ มีใจความสำคัญว่า เพื่อให้มีกฎหมายคุ้มครองกรรมกร
ในประเทศไทย

ที่ประชุมได้อภิปรายกันจนถึงเวลา ๑๒.๒๐ จึงได้หยุดพัก
และเริ่มประชุมใหม่เวลา ๑๕.๒๐ นาฬิกา

ที่ประชุมได้อภิปรายต่อไป ในที่สุดที่ประชุมได้ลงมติให้รัฐบาล
รับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไปพิจารณาก่อนรับหลักการ

ประธานสภาผู้แทนเส่นอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ. ๒๕๑๐ ของนายดุสิต บุญธรรม
(ปราจีนบุรี) ต่อที่ประชุม

ผู้เส่นอได้แกดถึงความประสงค์ในการเส่นอร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ มีใจความสำคัญว่า กฎหมายที่บังคับไว้โดยทั่ว ๆ ไปว่า

ตอนที่ ๓๖ เล่ม ๖๔ ราชกิจจานุเบกษา ๓๒ สิงหาคม ๒๔๘๐

ในการซื้อขายให้มีการออกไปรับ เว้นแต่ในกรณีขายสินค้าซึ่งทำ
ภายในประเทศส่งออกไปขายนอกประเทศ สำหรับในกรณีของ
ชาวต่างชาติผู้ขายและผู้ซื้อของตน กฎหมายก็บังคับให้ต้องออก
ใบรับเช่นกัน เป็นแต่ยกให้ไม่ต้องมีตราครุฑแต่ฉบับเท่านั้น เป็นที่
ยุ่งยาก จึงเห็นควรให้ยกเลิกเสีย

เมื่อได้อภิปรายกันแล้ว ที่ประชุมลงมติรับหลักการแห่งร่าง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ และส่งให้คณะกรรมการดำเนินการตามบัญชีที่
พิจารณา กำหนดการแปรญัตติภายใน ๑ วัน

ประธานสภาผู้แทนราษฎร พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.
๒๔๘๐ ของนายสิงห์ ปกาศีทธิ (ร้อยเอ็ด) คือที่ประชุม

ผู้เสนอได้แสดงถึงความประสงค์ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ มีใจความสำคัญว่า เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
การพนัน พุทธศักราช ๒๔๘๘ โดยให้ศาลสั่งให้ผู้กระทำผิดใช้เงิน
ค้ำจำให้แก่มูลนิธิแทนการยื่นคำร้องขอรับเงิน

ที่ประชุมลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และ
ส่งให้คณะกรรมการดำเนินการตามบัญชีที่ ๒ พิจารณา กำหนดการแปร
ญัตติภายใน ๑ วัน

ตอนที่ ๓๖ เล่ม ๒๔ ราชกิจจานุเบกษา ๓๒ สิงหาคม ๒๔๘๐

ประธานสภาผู้แทน เสนอร่างพระราชบัญญัติควบคุมการ
ประกอบโรคติดต่อ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๘๐ ซึ่งคณะกรรมการ
วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ต่อที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่ ๒ จน
จบร่าง และลงมติให้ใช้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ และให้ส่ง
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไปยังพลมณฑลเพื่อพิจารณาต่อไปตาม
รัฐธรรมนูญ

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๕๐ นาฬิกา

เจริญ บัณฑโร

เลขาธิการรัฐสภา

ครั้งที่ ๒๓/๒๔๘๐ (สามัญ) ชุดที่ ๓

วันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐

ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๒๐ นาฬิกา

ประธานสภาผู้แทนกล่าวเปิดประชุม และอนุญาตให้สมาชิก
สภาผู้แทนตั้งกระทู้ถามรัฐบาลได้รวม ๘ กระทู้ คือ